

Project ASIATICA Website

Dự Án ASIATICA

(Người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác)

Dự Án ASIATICA của trung tâm Oncology Center of Excellence (OCE) là một sáng kiến nhằm nâng cao sự chú ý và nhận thức về bệnh nhân ung thư là Người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác (AA & NHPI).

Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2020, [có hơn 20 triệu người tự nhận mình thuộc cộng đồng AA hoặc NHPI](#). Tuy nhiên, không giống như các nhóm dân số khác ở Hoa Kỳ mà bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho các cộng đồng AA & NHPI.

Cộng đồng NHPI khác với cộng đồng AA—mỗi cộng đồng phải đối mặt với những thách thức và tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng và riêng biệt về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là về chẩn đoán ung thư. Dự Án ASIATICA sẽ tập trung vào vận động, nghiên cứu và chính sách, với mục tiêu nâng cao nhận thức và hiểu biết về những thách thức mà bệnh nhân ung thư thuộc cộng đồng AA và NHPI phải đối mặt.

Vào tháng 10 năm 1997, Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách đã tuân theo các khuyến nghị của Ủy Ban Liên Ngành về Đánh Giá Tiêu Chuẩn Chung Tộc và Sắc Tộc và tách Người Châu Á hoặc Người Dân Đảo Thái Bình Dương thành hai nhóm riêng biệt: “Người Châu Á” và “Người Hawaii bản địa hoặc Người dân đảo Thái Bình Dương khác”. Tuy nhiên, bệnh nhân NHPI bị ung thư vẫn còn ít được tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng ung thư và nghiên cứu ung thư, và có kết quả xấu hơn khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Trong cộng đồng AA, [tỷ lệ sàng lọc đạt mức thấp nhất đối với một số bệnh ung thư](#). Khi chẩn đoán ung thư đã được thực hiện, việc tìm cơ sở chăm sóc sức khỏe để điều trị có thể đặt ra những thách thức riêng do sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe ung thư hiện nay, bao gồm các rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và các rào cản tiếp cận khác.

OCE đã tổ chức các buổi thảo luận công khai về Bệnh Ung Thư sau đây, trong đó nhấn mạnh một số thách thức đang diễn ra:

- 29 tháng 7 năm 2021: Thảo Luận về Bệnh Ung Thư – [Thúc Đẩy Sự Bình Đẳng ở các Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương: Phân Biệt Chung Tộc và Bất Bình Đẳng](#)
- 28 tháng 3 năm 2023: Thảo Luận về Bệnh Ung Thư – [Thúc Đẩy Một Tương Lai Bình Đẳng Hơn cho Bệnh Nhân Ung Thư Thuộc Cộng Đồng AA&NHPI](#)

OCE mong muốn được hợp tác nhiều hơn nữa với cộng đồng AA và NHPI và các bên liên quan khác để thúc đẩy nỗ lực này. Nếu có thắc mắc về chương trình này, vui lòng liên hệ projectASIATICA@fda.hhs.gov.

Để biết thêm thông tin:

- [Oncology Center of Excellence](#)
- Cộng Đồng Dự Án OCE
- Thảo Luận về Bệnh Ung Thư